
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม 

วัน พุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม  

******************** 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายหาญ  ดวงสี ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม -หาญ  ดวงสี- 
๒. นายสุธี  สมเสร็จ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนม -สุธี  สมเสร็จ- 
๓. นายเหมือนทม  สายกระสุน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -เหมือนทม สายกระสุน- 
๔. นายอวยชัย  แสงกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อวยชัย  แสงกล้า- 
๕. นายอำนวย  แสงกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อำนวย  แสงกล้า- 
๖. นายประวิท  สุธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -ประวิท  สุธรรม- 
๗. นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -ตรีเพชร  จิตหนักแน่น- 
๘. นางคำสิงห์  เมืองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -คำสิงห์  เมืองเจริญ- 
๙. นางนิลพัตรา  สอนดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -นิลพัตรา  สอนดี- 

๑๐. นายอาทิตยชัย  สายธนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อาทิตยชัย  สายธนู- 
๑๑. นายอินทจักร  ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อินทจักร  ศิลาอ่อน- 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายเพชร  แสนสุข นายกเทศมนตรีตำบลสนม -เพชร  แสนสุข- 
๒. นายสุพัฒน์  เจริญพร รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม -สุพัฒน์  เจริญพร- 
๓. นางสาวจินตนา  คำนุ รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม -จินตนา  คำนุ- 
๔. นางสาววีนัส  อรรถสกุลรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ -วีนัส  อรรถสกุลรัตน์- 
๕. นายเสมียน  ประสมกล้า   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ -เสมียน  ประสมกล้า- 
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๖. นายบุญเพ็ง  ผาสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ -บุญเพ็ง  ผาสุข- 
๗. นายขุน  สินโท เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีฯ -ขุน  สินโท- 
๘. นางแสงจันทร์  สระสม ท้องถิ่นอำเภอสนม -ติดราชการ- 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๙. นายกวีกร  สานุสันต์ ปลัดเทศบาลตำบลสนม -กวีกร  สานุสันต์- 
๑๐. นางนิษา  นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง -นิษา  นันทะพันธ์- 
๑๑. พ.จ.อ.ปราโมทย์  ดาทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน -ปราโมทย์  ดาทอง- 
๑๒. นางประภัสสร  ผิวหอม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ -ประภัสสร  ผิวหอม- 
๑๓. นายอัธรินทร์  แจ้งสว่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล -อัธรินทร์  แจ้งสว่าง- 
๑๔. นายวนัส  พรหมบุตร รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา -วนัส  พรหมบุตร- 
๑๕. นางสาวสุภาพร  บูรณ์เจริญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ชำนาญการ 
-สุภาพร  บูรณ์เจริญ- 

๑๖. นางสาววรัญญา  บุญมาก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ -วรัญญา  บุญมาก- 
๑๗. นางสุธาสินี  พลเศพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

การ  
-สุธาสินี  พลเศพย์- 

๑๘. จ.อ.นิรันดร์  บุญเหลือง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ -นิรันดร์  บุญเหลือง- 
๑๙. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชัยช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ -ลาพักผ่อน- 
๒๐. นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม นิติกรปฏิบัติการ -ลดาวัลย์  สุขเกษม- 
๒๑. นางสาวจริยา  แก้วเขียว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ -จริยา  แก้วเขียว- 
๒๒. นายอนพัช  เจริญศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน -อนพัช  เจริญศรี- 
๒๓. นายธราพงษ์  สาลีงาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยชำนาญงาน 
-ธราพงษ์  สาลีงาม- 

๒๔. นางสาวณัฐชิญา  สมทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน -ณัฐชิญา  สมทิพย์- 
๒๕. นางนวลละออง  ภาชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -นวลละออง  ภาชื่น- 
๒๖. นางสาวบุษบา  เจริญไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -บุษบา  เจริญไข- 
๒๗. นายนิคม  งามวิไล กำนันตำบลสนม -ติดภารกิจ- 
๒๘. นายสุวิพล  ศิลาอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ -ติดภารกิจ- 
๒๙. นายอรรถวิทย์  ตระกูลสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ -ติดภารกิจ- 
๓๐. นายบุญทัน  แขวงซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ -ติดภารกิจ- 
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๓๑. นายประจักร  ร่วมดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ -ติดภารกิจ- 
๓๒. นายอุไล  ทองด้วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ -ติดภารกิจ- 
๓๓. นางพลอยมณี  ศลิาอ่อน ประธานชุมชน ศรธีาตุสามคัค ี -ติดภารกิจ- 
๓๔. นายสนิถนอม  ศลิาอ่อน ประธานชุมชน ศรนีครร่วมใจ -ติดภารกิจ- 
๓๕. นางวนัเพญ็  ประสมกลา้ ประธานชุมชน ร่วมใจพฒันา -ติดภารกิจ- 
๓๖. นายส ารวย   สะสม ประธานชุมชน หนองตาด -ติดภารกิจ- 
๓๗. นางอุไร  ศรวีงศ์ ประธานชุมชน โคกสะอาด -ติดภารกิจ- 
๓๘. นางสาวสมคดิ  แสงแกว้ ประธานชุมชน หตัถชยับา้นโดน -ติดภารกิจ- 

 
/ผู้ร่วมประชุม... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๓๙. นางวไิล  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน แสนสมบูรณ์ -ติดภารกิจ- 
๔๐. นายไพรชั  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน หนองสมิสามคัค ี -ติดภารกิจ- 
๔๑. นางศริวิฒัน์   บุตมิาลย์ ประธานชุมชน บงึนครพฒันา -ยนต ์ สายธนู- (แทน) 
๔๒. นายบวัลา  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน พฒันกจิ -ติดภารกิจ- 
๔๓. นายเอกภาพ  สะสม ประชาชน หมู่ที ่๑  -ติดภารกิจ- 
๔๔. นายโส  นนัทะพนัธ์ ประชาชน หมู่ที ่๑ -ติดภารกิจ- 
๔๕. นายประสทิธ ิ ส าราญสุข ประชาชน หมู่ที ่๑  -ติดภารกิจ- 
๔๖. นายอุทยั  ชยังาม ประชาชน หมู่ที ่๒  -อุทัย  ชัยงาม- 
๔๗. นางอาภาภรณ์  จติหนกั

แน่น 
ประชาชน หมู่ที ่๒  -ติดภารกิจ- 

๔๘. นางเพญ็แข  จนัทรส์ุวรรณ ประชาชน หมู่ที ่๕ -ติดภารกิจ- 
๔๙. นางล าดวน  เมอืงเจรญิ ประชาชน หมู่ที ่๕ -ติดภารกิจ- 
๕๐. นายวจิติร  สะสม ประชาชน หมู่ที ่๘ -ติดภารกิจ- 
๕๑. นางพนิ  สมนัสุข ประชาชน หมู่ที ่๘ -ติดภารกิจ- 
๕๒. นางเขยีว  หาญชนะ ประชาชน หมู่ที ่๑๑ -ติดภารกิจ- 
๕๓. นายบุบผา  ประสมกลา้ ประชาชนหมู่ที ่๑๑  -ติดภารกิจ- 
๕๔. นาสาวศริริตัน์  ทองดว้ง พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -ศิริรัตน์ ทองด้วง- 
๕๕. นางกาญจนา  กิง่มาลา พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -กาญจนา  กิ่งมาลา- 
๕๖. นางสาวพริยิา  ศลิาอ่อน พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -พิริยา  ศิลาอ่อน- 
๕๗. นาวสาวธณชัพร  ใจอดทน พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -ธณัชพร  ใจอดทน- 
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๕๘. นางภัควิมล  สัตย์ใสย์ พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -ภัควิมล  สัตย์ใสย์- 
๕๙. นายอุทัย  ชาชิต พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -อุทัย  ชาชิต- 
๖๐. นางสาวรัตติกาล  ที่สำราญ พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -รัตติกาล  ที่สำราญ- 
๖๑. นางสาวบุษยา  สายบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -บุษยา  สายบุตร- 
๖๒. นายสุนทร  พากเพียร พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -สุนทร  พากเพยีร- 
๖๓. นายธีรพงษ์ พะนิรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -ธรีพงษ์ พะนิรมัย-์ 
๖๔. นายยศพฒัน์  สตัยใ์สย ์ พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -ยศพัฒน์  สัตย์ใสย์- 
๖๕. นายอดศิกัดิ ์ สมสกุล พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -อดิศักดิ์  สมสกุล- 
๖๖. นายบรรยาย  สมสทิธิ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -บรรยาย  สมสิทธิ์- 
๖๗. นางสาวกฤษฎาธร  คำบาง พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -กฤษฎาธร  คำบาง- 
๖๘. นางชญาพร  เจรญิรตัน์ ผูช้่วยเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช ี -ชญาพร  เจริญรัตน์- 
๖๙. นายเฉลมิเกยีรต ิสะใบพมิพ์ พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -เฉลมิเกยีรต ิสะใบ

พมิพ-์ 
๗๐. นายประภากร  แสนสุข พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -ประภากร  แสนสุข- 
๗๑. นายพรีศกัดิ ์ ฤทธริน พนักงานจ้างเหมาบริการฯ -พีรศักดิ์  ฤทธิรน- 

/เริ่มประชุม... 
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เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
         เลขานุการสภาฯ เช ิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมแล ้วรายงาน
ประธานสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ มาพร้อมในที่ประชุมและครบองค์ประชุมแล้ว 
 
 
 

 
 

  
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลสนม 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัท่ี ๔  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

*********************************** 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้วันที่ ๑ 
ธนัวาคม ๒๕๖๓ ถงึวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เป็นวนัประชุมสภาเทศบาลต าบล
สนม สมยัสามญั สมยัที ่๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นัน้ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๔, ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ้ ๒๑, 
๒๒ แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบั การประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึเรยีกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที่ ๔ ประจ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ ถงึวนัที ่๓๐ ธนัวาคม๒๕๖๓ มกี าหนด ๓๐ วนั 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๙  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 (นายหาญ  ดวงส)ี 
   ประธานสภาเทศบาลต าบล

สนม 
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ประธานสภาฯ 
(หาญ ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครับก็ขอสวัสดีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนม ท่านรองนายกฯ พนักงาน 
ข้าราชการรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวัน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการ
ประชุมสภาฯ ๔ ได้กำหนดสมัยประชุม จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่  

/การประชุม... 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ อยู่ในเดือน กุมภาพันธ์  
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ อยู่ในเดือน พฤษภาคม 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ อยู่ในเดือน สิงหาคม 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ อยู่ในเดือน ธันวาคม  
ในการประชุมสภา ฯ สมัยที่ ๔ จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหารที่ทาง
สภาได้อนุมัติงบประมาณประจำปี เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกๆ ท่านดูและรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจาการติดเชื้อ  โควิด ๑๙ ที่
กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
๑.๑ การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมก็ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

   

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสนม 
เร่ือง  ประกาศใช้เทศบญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลสนม  
อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร ์

************************** 
 

 ตามที่เทศบาลต าบลสนมได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที ่
๓ (ครัง้ที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวนัที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ และได้เสนอ
นายอ าเภอสนมพิจารณาเหน็ชอบ ทัง้นี้ นายอ าเภอสนมไดพ้จิารณาเหน็ชอบด้วย
กบัร่างเทศบญัญตั ิ             เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลสนม เรยีบรอ้ยแลว้  
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ฉะนัน้ เพื่อใหเ้ทศบญัญตั ิเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๔ มผีลสมบูรณ์สามารถท าการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบังคับได้ 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลสนม โดย
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่       วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
 จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั   

ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๒๙   เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    (นายเพชร  แสนสุข) 
 นายกเทศมนตรตี าบลสนม 

/๑.๒ การประกาศ... 
๑.๒ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

   

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสนม 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------------- 
 

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 
๒๖ (๒) คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทัง้นี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบ
โดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ย่างน้อยสามสบิวนั 

 

 บัดนี้นายกเทศมนตรีต าบลสนม จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน าไปปฏิบตัิและใช้เป็นแนวทางของการ
จดัท าแผนจดัหาพสัดุ แผนการใช้จ่ายเงนิ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศ
ฉบบันี้ และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการเทศบาลต าบลสนม หรืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน กอง
วชิาการและแผนงาน ส านักงานเทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร์ 
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หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๘ ๙๐๓๘ หรือทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลสนม 
www.sanom.go.th ไดอ้กีทางหนึ่ง 
 จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั   

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๖  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

             (นายเพชร  แสนสุข) 
         นายกเทศมนตรตี าบลสนม 

 
๑.๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
 
 
 
 

/ประกาศ... 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสนม 

   เรื่อง นโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง โดยด าเนินการตามมาตรการ
ควบคมุภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
………………………………………………………………………………………. 

 

 เทศบาลต าบลสนม ได้ด าเนินการบรหิารจดัการความเสี่ยง ซึ่งได้จดัวาง
ระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน หลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรบัหน่วยงานของรฐั             พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๘ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสนมบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด าเนินงาน และเพื่อใหม้ี
ระบบในการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจยัที่จะส่งผลกระทบต่อ
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ความส าเรจ็ขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ จงึก าหนดนโยบายการบรหิาร
จดัการความเสีย่ง ดงันี้ 

๑. ก าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของ
พนักงานในทุกระดับชัน้ ต้องด าเนินการบริหารจดัการความเสี่ยง โดยให้การ
ด าเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นสว่นหนึ่งของการปฏบิตังิานปกติ 

๒. ก าหนดให้ทุกส านัก/กอง มหีน้าที่ความรบัผดิชอบประเมนิความเสี่ยง 
ก าหนดตวัชี้วดัความเสีย่ง แนวทางการป้องกนัและบรรเทาความเสีย่ง หรอืความ
สูญเสยีทีอ่าจจะเกดิขึ้น ในการจดัวางระบบการควบคุมภายในและประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน โดยใชม้าตรฐานการควบคุมภายในหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่า
ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั             
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการ
ประเมนิผลการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานของรฐั ตามขอ้ ๘ ให้มกีารบรหิาร
จัดการความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกบันโยบายการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง โดยด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 

๓. ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลและรายงานผลตามแผนการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งรวมทัง้มกีารทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

๔. เมื่อพบเห็นหรือรบัทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร 
จะต้องรายงานความเสี่ยงนั ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจดัการทีด่ดีว้ย 

     จงึประกาศไวโ้ดยเปิดเผยเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 
                                      ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๐  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

      (นายเพชร  แสนสุข) 
             นายกเทศมนตรตี าบลสนม 

/๑.๔ รายงานผล... 
๑.๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ในเรื่องของรายงานผลการติดตามและประเมิทนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน แต่ก่อน
จะดำเนินการ ๒ ครั ้ง คือภายในรอบเดือนเมษายนด้วย แต่ระเบียบใหม่ออกมา          
ให้ติดตามเพียง ๑ ครั้ง เท่านั้น ตามมาตรา ๕๐ วรรค ๒ ให้อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
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ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

สมาชิกสภาฯ 
(เหมือนทม  สายกระสุน) 

 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ     
ก็มาจากหลายส่วนด้วยกัน สมาชิกสภาฯ ผู้แทนหมู่บ้าน ก็มีครบทุกภาคส่วนนะครับ     
ในการดำเนินการมีการติดตามเช่น ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ และมีการประเมินคะแนนของแต่
ละยุทธศาสตร์สรุปภาพรวมกว้างๆ ได้ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
จำนวนเงิน ๑๕,๘๙๕,๐๔๘ บาท เบิกจ่ายไป ๑๔,๔๘๐,๘๙๘ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไป ๑๔๖,๒๘๘ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยใน
ช ีว ิตและทรัพย ์ส ินของประชาชน จำนวนเง ิน ๔,๔๙๔,๑๗๐ บาท เบ ิกจ ่ายไป 
๓,๒๗๑,๔๘๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ยุทธศาสตร์ การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไป ๒๑๙,๐๗๕ บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเมือง การปกครอง 
การบริหารสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จำนวนเงิน ๒๗,๙๕๑,๒๐๑ 
บาท เบิกจ่ายไป ๒๖,๔๑๘,๗๓๔ บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๔๘,๗๒๐,๑๗๕ บาท 
เบิกจ่ายไป ๔๔,๖๐๒,๙๗๕ บาท 
ในการประเมิน ส่วนที่ ๑ มีทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน เราก็ได้คะแนน เกินร้อยละ ๘๐ และ
เป็นที่น่าพอใจนะครับ ในส่วนของภาคประชาชน เราก็ได้นำแบบสอบถามไปให้ประเมิน 
ผลคะแนนออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ และคะแนนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของ
เทศบาลตำบลสนมว่ามีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน เลขานุการสภาฯ ปราโมทย์ ดาทอง เรียนเชิญท่าน สท. เหมือนทม      
สายกระสุน ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการติมตามและประเมินผลแผนฯ 
เรียนเชิญครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ คณะผู ้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายเหมือนทม สายกระสุน ในนามประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในการประชุมที่ผ่านมา กระผมและ
คณะกรรมการทุกท่านได้ออกไปติดตามโครงการดังนี้                       /๑. โครงการ... 



 ~ ๑๑ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นิษา  นันทะพันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสนม จากที่กระผมพาคณะกรรมการ
ออกไปติดตาม ในการ ฉาบปูนพนังอาคารยังดำเนินการไม่เสร็จจึงทำให้งานออกมาไม่
เรียบร้อยนะครับ  
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู (ซอยอู่ช่างเปิ้ล) ตรงบริเวณที่น้ำไหลลงอยู่
ปัจจุบันนี้ ผมเกรงว่าในอนาคตเจ้าของที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยลงไปอีก เพราะมีเศษ
ขยะเต็มไปหมดและผมเกรงว่าเจ้าของที่จะนำดินมาปิดท่อไว้ ฉะนั้นแล้วก็ขอนำเรียน
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารด้วยนะครับในเรื่องนี้ 
๓. โครงการเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนเส้น ๒๓๓๓ หน้า ธ.ก.ส.) ปัญหาก็เป็น
ปัญหาเดิมครับ น้ำระบายไมท่ัน 
๔. โครงการตรงบริเวณฝายอิสานเขียว ผมสังเกตเห็นว่า ที่เรานำหินคลุกไปลงทั้งสอง
ข้างทาง จะเหลืออีกประมาณ ๗๐ เมตร ก็จะถึงบริเวณฝาย ก็อยากจะขอให้ดำเนินการ
เพ่ิมเติมได้หรือไม่ ขอนำเรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยัง ผู้บริหารนะครับ  
๕. กำจัดผักตบชวา ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีโครงการนี้นะครับ ในปีงบประมาณนี้
อย่างไรแล้วก็ขอให้นำเข้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
 

ขอบคุณท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการ  
กองคลัง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ เรียนเชิญครับ  
 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมทุกท่านค่ะ วันนี้ก็จะมารายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสนม
ที่ผ่านมา ตามงวดบัญชี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อมูลที่
ได้แจกให้ท่านนั้นเป็นข้อมูลทางการเงินที่แยกตามหลักบัญชีโดยแยกเป็นหมวด เป็น
แผนงานต่างๆ ให้ท่านดูจากแผ่นแรกก่อนนะคะ  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเทศบาลตำบลสนมตั้งงบประมาณการจ่าย
ไว้ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
เป็นรายจ่ายงบกลาง ๑๔๒๕๙๑๔๑.๐๐ บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐ บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๑๐,๘๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท  
ค่าตอบแทน ๑,๕๑๓,๙๖๐.๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย ๘,๓๕๑,๔๙๗.๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ ๓,๒๘๔,๓๖๒.๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค ๘๔๙,๐๐๐ บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ๑,๒๔๑,๙๕๐.๐๐ บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๓,๓๙๖,๑๐๐.๐๐ บาท 



 ~ ๑๒ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ  
(หาญ  ดวงสี) 

 
ปลัดเทศบาลฯ 

(กวีกร  สานุสันต์) 

รายจ่ายอื่น ๒๓,๕๕๐.๐.๐ บาท 
เงินอุดหนุน ๓,๐๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
ซึ่งยอดรวมทั้งสิ ้น ๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
๔๒,๘๖๙,๐๕๖.๕๔ บาท ในส่วนนี้จะเป็นรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ รวม
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ทั้งหมด ๖,๙๑๘,๘๖๒.๐๐ บาท     

/ในช่องถัดมา... 
ในช่องถัดมาข้างบนจะเขียนว่าปรับปรุงโดยใบผ่าน ส่วนตรงนี้ก็คือยอดที่ชำระเงินต้น
เงินกู้ ปีนี้เราได้ชำระไป ๒,๑๗๘,๙๑๘.๖๓ บาท ฉะนั้นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีนี้ในกรณี
รายจ่ายรวมทั้งเงินงบประมาณและรายจ่ายอื่นๆ รวมทั้งหมด ๕๑,๙๖๖,๘๓๗.๑๗ บาท 
เงินจำนวนนี้แยกออกตามแผนงานดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓,๙๑๑,๓๐๑.๗๘ 
บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๓๐,๔๘๐.๐๐ บาท แผนงานการศึกษา 
๖,๙๐๕,๖๒๒.๐๐ บาท แผนงานสาธารณสุข ๒,๖๘๓,๕๓๗.๐๐ บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน ๓,๖๐๖,๖๑๔.๐๖ บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๓๕,๗๘๒.๐๐ 
บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๖๙,๗๖๐.๐๐ บาท แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐,๑๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท แผนงานการเกษตร ๖๖,๕๐๐.๐๐ 
บาท และแผนงานงบกลาง ๑๑,๔๕๙,๘๒๑.๗๐ บาท ซึ่งรายจ่ายตัวนี้แบ่งออกเป็น
รายจ่ายแบ่งเงินทุกหมวดทุกประเภท เทศบาลตำบลสนมตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 
๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นลักษณะงบประมาณจัดสมดุล ด้านรายรับภาษีอากร 
ประมาณการรับไว้ที ่ ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
ประมาณการรับ ๒๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๑๕๕,๔๓๑.๐๕ บาท รายได้จากทรัพย์สิน 
๔๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๓๒๒,๙๗๙.๕๑ บาท รายได้เบ็ดเตล็ด ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
รับจริง ๓๓,๒๑๐.๐๐ บาท รายได้จากทุน ๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
บาท ภาษีจ ัดสรร ๒๕,๗๐๕,๓๐๐.๐๐ บาท ร ับจร ิง ๒๒,๕๙๖,๐๔๑.๙๖ บาท             
เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๒๓,๖๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท  รวม
รายรับจริงทั้งสิ ้นของสำนักงานเทศบาลตำบลสนม ๔๖,๙๑๒,๔๘๙.๐๐ บาท นี่คือ
รายร ับตามเทศบัญญัติ  แต ่เง ินอุดหนุนเฉพาะกิจร ับจร ิงตามจ่ายจร ิง จำนวน 
๖,๙๑๘,๘๖๒.๐๐ บาท รวมเทศบาลตำบลสนมมีรายรับจริงทั้งหมด ๕๓,๘๓๑,๓๕๑.๐๐ 
บาท ปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสนมมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย ๑,๘๖๔,๕๑๓.๘๓ บาท 
และนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆ ถ้ามีสมาชิกท่านใดสนใจที่จะสอบถามเพ่ิมเติมก็สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลสนม ขอนำเรียนพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ค่ะ 
 



 ~ ๑๓ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(ประวิท  สุธรรม) 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อวยชัย  แสงกล้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่าน ผอ.นิษา นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนเชิญท่านปลัดฯ หัวหน้า
เจ้าหน้ที่งบประมาณ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ คณะผู ้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายกวีกร  สานุสันต์ ปลัดเทศบาลตำบลสนม หัวหน้า
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมจะมาสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ในส่วนของจำนวนเงินตัวเลข ผอ.นิษา นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการ
กองคลังก็ได้รายงานให้ท่านทราบแล้ว กระผมก็จะพูดในเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ในโครงการใหญ่ๆ คือ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสนม สำหรับ
โครงการนี้มีปัญหาในเรื่องของการตรวจรับ ซึ่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ผนัง
ให้ตรงตามแบบคือ ต้องรื้อผนังออก แต่อย่างไรแล้วก็จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปีนี้ครับ และในเรื่องอ่ืนๆ ก็ไม่มีอะไร ขอบคุณครับ  

/ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่าน กวีกร  สานุสันต์ ปลัดเทศบาลตำบลสนม เรียนเชิญท่าน สท. ประวิท       
สุธรรม ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ก็ขอขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงานมาใน ๑ ปี 
กระผมในนาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ผมมีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามฯ คือ กระผมอยากเสนอว่าควรให้ความสำคัญแก่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนมมากกว่านี้นะครับ ขอบคุณครับ  
 

ขอบคุณท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ ที่ได้ให้คำแนะนำในการติดตาม นะครับ เรียน
เชิญท่าน สท.อวยชัย  แสงกล้า ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ เรื่องที่ ๑ ผมอยากจะสอบถามว่า ท่านมีแนวทางที่จะช่วยเหลือในการทำ
การเกษตรที่ปลูกไม้ยืนต้นอย่างไร และที่ผมเคยเสนอในที่ประชุมสภาฯว่า ให้ไปติดตั้ง
หม้อแปลงที่บริเวณหนองสิมเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ดูดน้ำจากหนองสิมขึ้นมารดพืชผัก
ท่านก็ยังไม่ดำเนินการ 
เรื่องที่ ๒ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผมสังเกตุเห็นว่าหลายองค์กรได้นำเงินไปอุดหนุน
ในการปฏิบัติธรรม และอบรมประชาชนในสถานที่ปฏิบัติหลายแห่ง แต่ทำไมองค์กรของ
เราไม่ปฏิบัติเช่นนั้น ทั้งที่สถานที่ปฏิบัติธรรมของเราเป็นสถานที่ประจำอำเภอ ผมขอ



 ~ ๑๔ ~  
 

(หาญ  ดวงสี) 
 

สมาชิกสภาฯ 
(อำนวย  แสงกล้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 
สมาชิกสภาฯ 

(ตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 

 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

สมาชิกสภาฯ 
(อาทิตยชัย  สายธนู) 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

สมาชิกสภาฯ 
(คำสิงห์  จำปี) 

 

ยกตัวอย่างนะครับ เช่น ในวันที่ ๑ – ๑๕ ที่จะถึงนี้ วัดบ้านแคนน้อยจะมีการปฏิบัติ
ธรรมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นำเงินไปสนับสนุน แต่เราเคยเห็นความสำคัญ
ของท่านหรือไม่ ขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
 

ขอบคุณ ท่าน สท.อวยชัย  แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ  

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในการทำงานที่ผ่านมา ทางสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านก็พยายามคิดหาวิธีที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ก็ยัง
ได้ยินผลกระทบจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเหมือนเดิม เรื่องต่อมาผมสังเกตเห็นว่าแต่
ก่อนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกองทุกสำนักในหน่วยงานจะช่วยเหลือกันดีมาก       
แต่ในตอนนี้แยกดำเนินการแต่ละกอง ผมจึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ผู้บริหารว่าผมอยากจะให้ทุกกองทุกสำนักได้ทำงานร่วมกัน ให้บุคลากรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันถึงจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนะครับ เรื่องสุดท้ายในเรื่องของการจัดการ
ขยะ ในโครงการทำไมถึงมีแค่ ๒ ชุมชน คือชุมชนหนองสิมสามัคคี กับ ชุมชนแสน
สมบูรณ์ ผมอยากเสนอว่าให้จัดทำ ทั้ง ๑๐ ชุมชน นะครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สท.ตรีเพชร  จิตหนักแน่น ครับ  

/เรียนท่าน... 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ คณะผู ้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องที่ผมเคยเสนอไปให้ท่านดำเนินการ คือ ทางขึ้น
หนองสนม บริเวณบ้านของ ตำรวจมุนี ไชยศรีษะ ท่านก็ยังไม่ดำเนินการ ผมก็ไม่ทราบ
ว่าเหตุใด อย่างไรแล้วผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้อีกครั้งนะครัย ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.ตรีเพชร  จิตหนักแน่น ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อาทิตยชัย  สายธนู 
ครับ  
 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้ที่เข้า
ร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ผมมีข้อเสนอแนะที่ว่า ผมอยากให้หน่วยงานภายใน
ทำงานร่วมกัน ผมสังเกตเห็นว่า เวลามีกิจกรรมต่างๆ จะไม่มีการช่วยกัน จะแยกกันทำ 
ฉะนั้นแล้ว ผมอยากให้ทุกกองทุกสำนักช่วยกันทำ เพ่ือที่จะให้ประสบผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น 
ขอบคุณครับ  
 

ขอบคุณท่าน สท.อาทิตยชัย  สายธนู ครับ เรียนเชิญท่าน สท.คำสิงห์  จำปี ครับ  



 ~ ๑๕ ~  
 

 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

สมาชิกสภาฯ 
(นิลพัตรา  สอนดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อินทจกัร  ศิลาอ่อน) 

 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านค่ะ ในการดำเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ถือว่า
มีประสิทธิภาพค่ะ แต่บางโครงการที ่เสนอเข้ามาก็ยังไม่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น 
โครงการหนองสิมที่ดิฉันเสนอเข้ามาก็ยังไม่ดำเนินการก็ขอฝากด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 
ขอบคุณท่าน สท.คำสิงห์  จำปี ครับ เรียนเชิญท่าน สท.นิลพัตรา  สอนดี ครับ  

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู ้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน ลูกจ้าง และพ่ีน้องที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ สำหรับการดำเนินงานในปีที่
ผ่านมา ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะคะ โครงการบางโครงการถ้าเราให้ความสำคัญกับพี่น้อง
ประชาชนดีเราก็ได้ผลตอบรับมาดีเช่นกันนะคะ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา ที่ให้ตัวแทนแต่ละชุมชนมาร่วมกันเต้นเปิดสนามประชาชน
ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในทุก ๆปีก็จะมีแต่โรงเรียนผู้สูงวัย ก็ถือว่าได้รับคำชมมา
เป็นอย่างดีนะคะ โครงการต่อไปคือ โครงการลอกผักตบชวา ตามที่ท่าน สท.เหมือนทม 
สายกระสุน ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่าน ท่านได้กล่าวว่าในปีงบประมาณที่แล้วไม่มี
โครงการนี้ ดิฉันอยากจะเสนอว่าในปีนี้อยากให้มีนะคะ แล้วให้ต่อเนื่องจากโครงการปุ๋ย
อินทรีย์คือให้เรานำผักตบชวาที่เราลอกขึ้นมา แต่ก่อนเราจะลอกมากองไว้ แล้วปล่อยให้
แห้งเอง เราเปลี ่ยนจากกองไว้ให้นำมาทำเป็นปุ ๋ยอินทรีย์จะดีกว่า เรื่องต่อมาคือ 
โครงการลอกรางระบายน้ำตรงบริเวณตลาดคลองถม และร้านค้าบริเวณนั้น น้ำท่วมขัง
ส่งกลิ่นเหม็นมาก อยากจะให้ดำเนินการด้วยนะคะและในชุมชนก็ได้เสนอดิฉันมาว่า
อยากจะได้เงินงบประมาณมาลอกรางระบายน้ำเองเพราะถ้ารอผู ้รับจ้างก็จะไม่ได้
ดำเนินการสักที อีกอย่างจะได้เกิดความสมัครสมานสามัคคีด้วย ขอบคุณค่ะ  

/ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่าน สท.นิลพัตรา  สอนดี ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อินทจักร  ศิลาอ่อน ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องตลาดที่ท่านกล่าวว่าจะมีแผงตั้งให้ 
ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา อยากสอบถามว่าจะติดตั้งเมื่อไหร่ และตามที่ท่าน 
นิษา  นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่าน แจ้งว่าถ้าไม่ย้ายออก



 ~ ๑๖ ~  
 

สมาชิกสภาฯ 
(สุธี  สมเสร็จ) 

 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 

มติที่ประชุม 

จากบริเวณนั้นจะต้องขึ้นศาล แล้วมีแม่ค้าถามว่า ถ้าจะต้องจ่าย จะต้องทำอย่างไรและ
จะปรับแบบไหน ก็ขอสอบถามเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.อินทจักร  ศิลาอ่อน  เรียนเชิญท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ  
 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ผมเองก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนำ
เพ่ิมเติมนะครับ ในปีที่ผ่านมาผมก็ได้เสนอแนะไปแล้ว ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่า อย่า
มองความจริงใจโดยผ่านตา แต่เรียนรู้ด้วยเวลาที่ผ่านไป ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็นการรายงานว่าตามที่
สภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณไปเราสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ 
และผมอยากให้เล็งเห็นว่าการดำเนินการต่างๆควรดำเนินการให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่
ได้รับไปนะครับ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี        
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมยที่ ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  
รับรอง           ๑๑         เสียง 
ไม่รับรอง         ๐          เสียง 
งดออกเสียง     ๐          เสียง 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการฟัง
การประชุมทุกท่านครับ ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ครับ  

/ขอบคุณครับ... 



 ~ ๑๗ ~  
 

 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย ์ ดาทอง) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณครับ ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
(ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดที่จะ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลสนมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
สนม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
รับรอง           ๑๑         เสียง 
ไม่รับรอง         ๐          เสียง 
งดออกเสียง      ๐         เสียง 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ครับ 
 
ขอบคุณครับ ๒.๓ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ไหมคร ับ ถ ้าไม ่ม ี ผมขอมติร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม            
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โปรดยกมือรับรองด้วย
ครับ  
 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชถมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ (ครั้งท่ี ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
รับรอง           ๑๑         เสียง 
ไม่รับรอง         ๐          เสียง 
งดออกเสียง      ๐         เสียง 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ครับ  
 
ขอบคุณครับ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ ๔ 
เรื่องที่คณะกรรมการเรื่องที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) เราก็ได้ประชุม
มาตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. บัดนี้ได้เวลาพักเท่ียงเพ่ือรับประทานอาหาร ขอพักการประชุม



 ~ ๑๘ ~  
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั่วคราว ตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงพักการประชุมตั้งแต่ 
๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. และเริ่มประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

พักการประชุม ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 
 

/เริ่มประชุม... 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอสวัสดีผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกครั ้งในภาคบ่ายนะครับ            
ผมขอนำท่านเข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี ๕  
๕.๑ ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียนเชิญ
ท่านนายกฯ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       
ทุกท่านครับ  
 

ค าเสนอญตัติ 
ที ่    ส านกังานเทศบาลต าบลสนม 

๒๓๔ หมู่ ๒ ถนนเจรญิไชยศร ี 
                                                                 อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร์ 

                                            วนัที ่       เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   เสนอรายงานผลการปฏบิตังิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรยีน   ประธานสภาเทศบาลต าบลสนม 
   ขา้พเจ้าขอเสนอรายงานผลการปฏบิตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบบันี้มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม ใน
สมยัประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบนัทึกหลกัการและเหตุผลในการเสนอรายงานผลการ
ปฏบิตังิานดงักล่าวมาดว้ยแลว้ 

 

                                   ขอเสดงความนบัถอื 
 

   (ลงชื่อ)                           ผูเ้สนอ 
                                                       (นายเพชร  แสนสุข) 

  นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
  



 ~ ๑๙ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : อาศยัอ านาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว าดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาท องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข

อ ๓๘ วรรคสี่ ก าหนดว่า ญัตติที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเป นผู้เสนอ ไม่ต้องมีการ
รบัรองตามวรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึก... 

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบญตัติรายงานผลการปฏิบติังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓   

หลกัการ 
 

  ตามที่กระผม นายเพชร  แสนสุข นายกเทศมนตรตี าบลสนม ได้
แถลงนโยบายการบรหิารราชการของเทศบาลต าบลสนม ต่อสภาเทศบาลต าบล
สนม เมื่อวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบรหิารราชการไว้
ตามกรอบแนวทางในการพฒันาของนโยบาย รวม ๗ ดา้น ประกอบดว้ย นโยบาย
ดา้นการเมอืง การบรหิาร และการมสีว่นร่วมของประชาชน, นโยบายดา้นการศกึษา 
กฬีา และศาสนาศลิปวฒันธรรม, นโยบายดา้นการพฒันาสงัคมและสง่เสรมิคุณภาพ
ชีวิต, นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างเศรษฐกิจ , นโยบายด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
นโยบายด้านการป้องกันและรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สิน โดยได้
แปลงไปสู่การปฏิบตัดิ้วยการจดัท าโครงการหรอืกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาและ
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทัง้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ทอ้งถิน่และครอบคลุมภารกจิหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนดไว ้
  รายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายฉบบันี้ เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกโครงการและกิจกรรมเป็น
โครงการทีม่คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายทีไ่ดแ้ถลงไว ้ซึง่กระผมไดมุ่้งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รบัประโยชน์และความพงึพอใจ
สูงสุด ตามทีไ่ดมุ่้งหวงัเอาไว้ภายใต้ขอ้จ ากดัหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้



 ~ ๒๐ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

เขา้มาด าเนินการ    จนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดบัหนึ่ง โดยในการ
แก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่หรอืโครงการรเิริม่ใหม่ที่จะท าใหป้ระชาชนโดยส่วนรวมไดร้บั
ประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อ
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มคีวามโปร่งใสและเป็นไปตามหลกั  ธรรมาภิ
บาล (Good Governance) 

เหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรจีดัท ารายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ า    ทุกปี 

กระผมจงึขอรายงานผลการปฏบิตัิงาน ตามนโยบายการบรหิาร
เทศบาลต าบลสนม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตามยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบลสนม จ านวน ๖ ยุทธศาสตร ์ ดงัต่อไปนี้ 

 
 
 

 
/ยุทธศาสตร์... 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

 
ร้อยละ (%) 

๑. การพัฒนาศักยภาพของคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

๗๖ ๓๗ ๔๘.๖๘ 

๒. การพัฒนาและส่งเสรมิความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

๑๐ ๒ ๒๐.๐๐ 

๓. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
และความปลอดภัยในช ีว ิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน 

๘๒ ๒๒ ๒๖.๘๓ 

๔. การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๕ ๓ ๒๐.๐๐ 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การเมืองการปกครอง การบริหาร
ส ังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

๒๓ ๑๓๓ ๕๗๘.๒๖ 



 ~ ๒๑ ~  
 

 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ๙ ๓ ๓๓.๓๓ 
รวม ๒๑๕ ๒๐๐ ๙๓.๐๒ 

 
ขอบคุณครับ ก็เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำแนกตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
ทั้งหมด ๒๑๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ๒๐๐ โครงการ รวมร้อยละ ๙๓.๐๒ 
เปอร์เซ็นต์ ขอนำท่านเข้าสู่ข้อ ๕.๒ ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เรียนเชิญ
ท่านนายกฯ ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ  
 

ค าเสนอญตัติ 
ที ่     ส านกังานเทศบาลต าบลสนม 

               ๒๓๔ หมู่ ๒ ถนนเจรญิไชยศร ี 
                                                                 อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร์ 

                                            วนัที ่       เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   เสนอขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรยีน   ประธานสภาเทศบาลต าบลสนม 
 
 
 

/ขา้พเจา้... 
   ข้าพเจ้าขอเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง) ฉบบันี้มาเพื่อ
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม ในสมยัประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอ
บนัทกึหลกัการและเหตุผลในการเสนอขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายดงักล่าว
มาดว้ยแลว้ 

 

                                   ขอเสดงความนบัถอื 

 

    (ลงชื่อ)                           ผูเ้สนอ 



 ~ ๒๒ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        (นายเพชร  แสนสุข) 
                                 นายกเทศมนตรตี าบลสนม 

  

หมายเหตุ : อาศยัอ านาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว าดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาท องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข

อ ๓๘ วรรคสี่ ก าหนดว่า ญัตติที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเป นผู้เสนอ ไม่ต้องมีการ
รบัรองตามวรรคหนึ่ง 
 

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบญตัติขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

หลกัการ 

  ตามที่ เทศบาลต าบลสนม ได้จัดท าร่ างเทศบัญญัติ เรื่ อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ไดผ้่านการเหน็ชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั 
สมยัที่ ๓ (ครัง้ที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวนัที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ ทัง้นี้ 
นายอ าเภอสนมได้พิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเทศบาลต าบลสนมไดป้ระกาศใช ้โดยมผีล
ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป  

เพื่อใหก้ารเบกิจ่ายเงนิเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวนัที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

 
 

/เหตุผล... 

เหตุผล 



 ~ ๒๓ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ้ ๒๗ การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดนิ
และสิง่ก่อสร้าง ที่ท าให้ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาท้องถิน่ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหน่วยงาน ดงันี้ 
 

 

          โดยโอนลดจากรายการ ดงัน้ี 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน        

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
รายการ 

    ๑) รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารต่าง ๆ จ านวน ๖,๓๐๐ บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบรกิารต่าง ๆ ดงันี้ ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าเยบ็หนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื ค่าซกัฟอก ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรพัย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกบัการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรง
มหรสพหรอืสิง่พมิพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกนั ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดตีามค าพพิากษา ค่าจา้งเหมาบรกิาร หรอืค่าจา้งเหมาบรกิารอื่น ๆ ทีเ่ขา้
ลักษณะราย จ่ายประ เภทนี้  ค่ าติดตั ้ง ไฟฟ้า  ค่ าติดตั ้งประปา  ค่ าติดตั ้ง
โทรศัพท์  (ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ในการติดตัง้โทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่า
เครื่องโทรศพัทพ์ว่งภายใน และเครื่องโทรศพัทภ์ายใน) ค่าตดิตัง้เครื่องรบัสญัญาณ
ต่าง ๆ ฯลฯ 

    - เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืสัง่การ ดงันี้  
     ๑) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 

๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๒) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     ๓ ) ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น

มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/      ว ๑๖๕๗ ลงวนัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

     ๔ ) ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/    ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนว



 ~ ๒๔ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

     ๕) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓        
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

 
/๖) หนงัสอื... 

     ๖) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวนัที ่๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้งเอกชนและการเบกิจ่ายเงนิ
ค่าจา้งเหมาบรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      
รวมโอนลดครัง้น้ีทัง้ส้ิน จ านวน ๖,๓๐๐ บาท (-หกพนัสามร้อยบาทถ้วน-) 

 
โดยโอนไปเพ่ิมในรายการ ดงัน้ี  

 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน       งบลงทุน หมวดค่าครภุณัฑ ์ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์รายการ  
     ๑) โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรบั
กระดาษขนาด A๓ จ านวน ๖,๓๐๐ บาท (ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่) 
     - เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั
กระดาษขนาด A๓ จ านวน ๑ เครื่อง 
 โดยมีคณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
               - ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมกึ (Inkjet) 
               - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
               - มคีวามเรว็ในการพมิพ์ร่างขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย
กว่า ๓๒ หน้าต่อนาท ี(ppm) หรอื ๑๔.๕ ภาพต่อนาท ี(ipm) 
               - มคีวามเรว็ในการพมิพ์ร่างสสี าหรบักระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า 
๒๐ หน้าต่อนาท ี(ppm) หรอื ๑๐.๔ ภาพต่อนาท ี(ipm) 
               - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง 
               - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
               - สามารถใชไ้ดก้บั A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom 
        - จดัซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร ์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
        - เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืสัง่การ ดงันี้ 



 ~ ๒๕ ~  
 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(กวีกร  สานุสันต์) 

 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

สมาชิกสภาฯ 
(เหมือนทม  สายกระสุน) 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

    ๑) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบบัที่ ๑๔)      
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๖๕๗  ลงวนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั 
– รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
    ๓) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๑๓๔ ลงวนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
    ๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวนัที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเป็น
วสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

/รวมโอน... 
รวมโอนเพ่ิมครัง้น้ีทัง้ส้ิน จ านวน ๖,๓๐๐ บาท (-หกพนัสามร้อยบาทถ้วน-) 

 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรียนเชิญท่านปลัดฯ หัวหน้างบประมาณ ครับ  

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และผู ้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในการโอนงบประมาณครั ้งนี ้นะครับ           
ก็จะนำไปซื้อเครื่องพิมพ์ เพราะในการทำงานที่ผ่านมามีผลกระทบนะครับ ในการปริ้น
แบบต่างๆ ถ้าเรานำไปพิมพ์ลงบนกระดาษ A๔ ธรรมดา ขนาดหรือตัวหนังสือก็เล็กไป
บางทีอาจคลาดเคลื่อนจากเดิม และมีผลต่อการตรวจรับงานต่างๆ ด้วยนะครับ ผมจึง
ขอโอนงบประมาณเพ่ือนำไปซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ เรียนเชิญท่าน สท.เหมือนทม  สายกระสุน ครับ  

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครับ ผมก็เคยขึ้นไปใช้บริการเครื่องพิมพ์อยู่กอง
ช่างอยู่ครั้งหนึ่ง ก็เห็นช่างแจ้งว่า เครื่องพิมพ์พิมพ์ตัวหนังสือไม่ค่อยชัด ผมจึงอยากจะให้
ซื้อแบบที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.เหมือนทม  สายกระสุน ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม 
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี



 ~ ๒๖ ~  
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือรั บรอง
ด้วยครับ  
 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
รับรอง           ๑๑         เสียง 
ไม่รับรอง         ๐          เสียง 
งดออกเสียง     ๐          เสียง 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ารับฟังการ
ประชุมทุกท่าน ครับ ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ครับ 
 
ขอบคุณครับ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตำบลสนม การกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลสนม เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ                                                             /คำเสนอญัตติ... 

ค าเสนอญตัติ 
ที ่     ส านกังานเทศบาลต าบลสนม 

๒๓๔ หมู่ ๒ ถนนเจรญิไชยศร ี 
                                                                 อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร์ 

                                            วนัที ่       เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เสนอขอความเหน็ชอบจากสภาเทศบาลต าบลสนม การก าหนดระเบยีบว่า
ดว้ยการใหป้ระชาชนเขา้ฟังการ 
       ประชุมและการปรกึษาของสภาเทศบาลต าบลสนม 
 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลต าบลสนม 
   ข้าพเจ้าขอเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสนม 
การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการให้ประชาชนเขา้ฟังการประชุมและการปรกึษาของ
สภาเทศบาลต าบลสนม ฉบบัน้ีมาเพือ่โปรดน าเสนอต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบล
สนม ในสมยัประชุมนี้ ซึ่งไดเ้สนอบนัทกึหลกัการและเหตุผลในการเสนอขอความ
เหน็ชอบจากสภาเทศบาลต าบลสนมดงักล่าวมาดว้ยแลว้ 



 ~ ๒๗ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   ขอเสดงความนบัถอื 

 

    (ลงชื่อ)                           ผูเ้สนอ 
                                                        (นายเพชร  แสนสุข) 

                                 นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
 
หมายเหตุ : อาศยัอ านาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว าดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาท องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข

อ ๓๘ วรรคสี่ ก าหนดว่า ญัตติที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเป นผู้เสนอ ไม่ต้องมีการ
รบัรองตามวรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บนัทกึหลกัการ... 
บนัทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบญตัติขอความเหน็ชอบจากสภาเทศบาลต าบลสนม การ
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเขา้ฟังการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลสนม 
 

หลกัการ 

  ให้มรีะเบยีบสภาเทศบาลต าบลสนม ว่าด้วยการให้ประชาชนเขา้
ฟังการประชุมและการปรกึษาของสภาเทศบาลต าบลสนม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 ~ ๒๘ ~  
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 
(สุธี  สมเสร็จ) 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(ประวิท  สุธรรม) 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

เหตุผล 
                     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุม        
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ 
วรรคทา้ย ก าหนดว่า “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารส าหรบัใหป้ระชาชนเขา้ฟังการประชุม
สภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด” และข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ 
ก าหนดว่า “ประธานสภาท้องถิน่มอี านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรกึษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด” เพื่อให้
เป็นไปตามระเบยีบดงักล่าว และเพื่อใหก้ารประชุมสภาเทศบาลต าบลสนมเป็นไป
ดว้ยความสงบเรยีบรอ้ย จงึจ าเป็นตอ้งออกระเบยีบน้ี  

 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามและให้คำแนะนำไหมครับ 
ก่อนที่จะออกกฎระเบียบ เรียนเชิญท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู ้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ จริงๆแล้วไม่จำเป็นที ่จะต้องกำหนด
กฎระเบียบและขออนุญาตในการเข้าร่วมประชุมก็ได้ ในอนาคตผมเกรงว่าอาจจะเป็น
เครื่องมือของฝ่ายบริหารในการปิดกั้นประชาชนที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมสภาฯ ก็ได้ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับในญัตตินี้ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณ ท่านสท.สุธี  สมเสร็จ ครับ ท่านก็ไม่เห็นด้วยในการออกกฎระเบียบนี้นะครับ 
เรียนเชิญท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหนาที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครับ ผมขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไป
ยังเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับว่า ในการประชุมสภาฯ เราก็ต้องเปิดเผยอยู่แล้ว ท่านต้องการ
ปกปิดการประชุมหรืออย่างไร ถึงได้ออกกฎระเบียบและข้อกำหนดแบบนี ้มา      
ขอบคุณครับ  
 

/ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ  

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ ในการกำหนดกฎระเบียบ กระผมไม่ได้เป็นคนออก แต่เป็น



 ~ ๒๙ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
(สุพัฒน์  เจริญพร) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ปลัดเทศบาลฯ 

(กวีกร  สานุสันต์) 
 
 

กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือนะครับ ก็อย่างที ่ท ่าน สท.สุธ ี  สมเสร็จ            
ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ได้กล่าวไว้ข้างต้นในการคิดก็คิดได้สองแง่สองง่าม ผมอยากจะ
สอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ว่า ถ้าญัตตินี้ไม่ผ่านจะเป็นอะไรไหม 
หรือจะต้องปฏิบัติอย่างไร ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรียนเชิญท่าน ผอ.ปราโมทย์ ดาทอง ผู ้อำนวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ มูลเหตุในการจัดทำญัตติในครั้งนี้หนังสือ
ตามที่ท่านประธานสภา ได้แจ้งไปโดยคณะกรรมมาธิการการการเมืองและการมีส่วน
ร ่วมได ้ม ีหน ั งส ือ  เม ื ่อว ันท ี ่  ๑๑ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ ่ ง ให ้แจ ้งคณะร ัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลขอความร่วมมือ คำว่าขอความร่วมมือ 
ตามเจตนารมณ์ของท่าน สท.ส ุธ ี  สมเสร ็จ ที ่พ ูดไปขออนุญาตที ่ เอ ่ยนามท่าน             
ตามระเบียบข้อบังคับตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักเกณฑก์็เปิดเผยอยู่
แล้วเพียงแต่ว่าในการเข้ามาฟังระเบียบก็กำหนดไว้ได้ชัดเจนตามที่ท่านประธานสภาฯ 
ได้แจ้งไป ในการกำหนดจะต้องไม่กำหนดเกินกว่าหรือจำกัดสิทธิตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได้ว่าไว้ ก็คือระเบียบที่เราจะพิจารณาวันนี้ เราสามารถที่จะตัดหรือ
เพิ่มก็ได้แต่ว่าไม่กระทำเกินระเบียบในเนื้อหาที่นำมาไม่แตกต่างออกไปมาก ก็อยู่ใน
ดุลพินิจของสภาที่จะพิจารณาได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบบข้อบังคับข้อ ๒๔ วรรค ๓ ที่
กล่าวว่าหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นกำหนดวันนี้ ได้นำส่งที่ประชุมสภาฯ แล้ว สุดแล้วแต่ท่าน
สมาชิกสภาฯ จะพิจารณา ถ้าออกก็จะเป็นกฎที่จะต้องใช้บังคับโดยทั่วไป ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน ผอ.ปราโมทย์  ดาทอง ครับ เรียนเชิญท่าน สุพัฒน์  เจริญพร รองนายกฯ 
ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่
ต้องสร้างกฎระเบียบขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม       
มีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศในการประชุม แต่ประเด็นนี้ก็เป็นสองมุมมองตามที่ผู้ทรง
เกียรติได้กล่าวมาในขั้นต้น กระผมจึงคิดว่าที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดขึ้นก็เพราะว่า 



 ~ ๓๐ ~  
 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

สมาชิกสภาฯ 
(อินทจกัร  ศิลาอ่อน) 

 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อวยชัย  แสงกล้า) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(นิลพัตรา  สอนดี) 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

สมาชิกสภาฯ 
(สุธี  สมเสร็จ) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

เป็นการป้องกันตนเองจากกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีที ่จะเข้ามาร่วมประชุมสภาแต่พอหัน
กลับมาดใูนการประชุมของเราผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีข้อกำหนด กฎ  

/ระเบียบ... 
ระเบียบ ก็เป็นผลดีเหมือนกันนะครับท่าน ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สุพัฒน์  เจริญพร รองนายกฯ ครับ เรียนเชิญท่าน กวีกร  สานุสันต์ 
ปลัดเทศบาลตำบลสนม ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครับ ในการออกกฎระเบียบและข้อกำหนดใน
คร ั ้ งน ี ้  เรา เร ียกว ่าหาร ือมากกว ่ านะคร ับ ในการออกหน ังส ือเช ิญประชุม                     
ท่านประธานสภาฯ ก็ได้ออกหนังสือฉบับนี้เพ่ือเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมอยู่
แล้ว หลังจากที่ออกหนังสือเชิญ ก็ให้ผู ้ที ่จะเข้ามารับฟังระบุตัวตนระบุรายละเอียด
เกี ่ยวกับตัวเองตามข้อที ่ ๕ ก่อนที ่จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมเท่านี ้เองนะครับ      
ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน กวีกร  สานุสันต์ ปลัดเทศบาลตำบลสนม ครับ ในเรื่องนี้เราก็พูดคุยกันมา
พอสมควรแล้ว ฉะนั้นผมจะให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะตัดข้อไหนออกบ้างนะครับ 
เพ่ือที่จะกระชับเวลาให้มากข้ึน เรียนเชิญท่าน สท.อินทจักร ศิลาอ่อน ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่าน ครับ ข้อกำหนดทุกข้อที่เสนอมาผมขอเสนอว่าไม่ต้องตัดทุกข้อ ขอบคุณ
ครับ  
 
ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่าน สท.อวยชัย  แสงกล้า ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ ผมขอตัด ข้อที่ ๕ วรรค ที่ ๑ ที่เหลือก็คงไว้ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่าน สท.นิลพัตรา  สอนดี ครับ  
 
 



 ~ ๓๑ ~  
 

 
มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อวยชัย  แสงกล้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 

 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันเสนอขอตัด ข้อที่ ๖ วงเล็บที่ ๔ และ
วงเล็บที่ ๖ ที่เหลือก็คงไว้ ขอบคุณค่ะ  
 

ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมทุกท่านครับ ผมเสนอตัด ข้อที่ ๗ วงเล็บที่ ๑ และวงเล็บที่ ๒ ส่วนวงเล็บ
ที่ ๓ ให้คงไว้ ขอบคุณครับ  

/ขอบคุณครับ... 
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะตัดหรือเพ่ิมเติมข้อความในข้อไหนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมรับรอง ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตำบลสนม การกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลสนม โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมมีมติให้แก้ไข การกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลสนม โดยให้ตัด
ข้อที่ ๕ วรรคที่ ๑ ข้อท่ี ๖ วงเล็บท่ี ๔ และวงเล็บท่ี ๖ และ ข้อที่ ๗ วงเล็บท่ี ๑ และ 
วงเล็บท่ี ๒ 
รับรอง           ๑๐         เสียง 
ไม่รับรอง         ๐          เสียง 
งดออกเสียง     ๑          เสียง (นายอินทจักร  ศิลาอ่อน) 
 
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ขอนำท่านเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ เรียนเชิญท่าน สท.อวยชัย  แสงกล้า ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู ้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในเรื ่อง การขยายเขตไฟฟ้าเข้าถนน
สาธารณะ ผมขอนำเรียนว่า กระผมได้ดำเนินการเรื่องที่ดินสาธารณะ ความกว้าง ๑ วา 
ความยาวจากถนนสาธารณะอู่ช่างเปิ้ลไปจนถึงทุ่งนาของกระผมเอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
กระผมได้ทำเอกสารพร้อมคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าพร้อมให้เทศบาลดูแลและ
รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ผมมานำเรียนเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีหลายท่านได้พูด
ไว้ว่าจะไปรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกและร้องเรียนไปยังการไฟฟ้า หัวหน้าการไฟฟ้าท่านได้
เชิญกระผมไปชี้แจง ผมได้นำเอกสารโฉนดไปยืนยันว่าเป็นที่สาธารณะแล้ว ทุกอย่างก็



 ~ ๓๒ ~  
 

 
 

สมาชิกสภาฯ 
(เหมือนทม  สายกระสุน) 

 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(คำสิงห์  เมืองเจริญ) 

 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 

เป็นไปตามกฎหมายครับท่าน ท่านไม่สามารถรื้อถอนออกได้เพราะเป็นที่ดินสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
พนักงาน และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน เรื ่องการขยายเขตไฟฟ้าไปหนองหินงบประมาณก็อนุมัติไปแล้วได้แต่
ไฟฟ้าแรงสูงไป แต่ไฟฟ้าเรงต่ำยังไม่ได้ ก็มีพ่ีน้องประชาชนถามมา ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สท.เหมือนทม  สายกระสุน 
ครับ 
 

/เรียนท่าน... 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องของน้ำท่วมขังชุมชนศรีนครร่วมใจ
ครับ และผมอยากนำเรียนสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง ท่าน ผอ.ปราโมทย์ 
ดาทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ที่ท่านแจ้งว่าแผนสามารถสามารถปรับ
ได้ตลอด เราสามารถนำโครงการนี้เข้าไปได้ไหม ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.เหมือนทม  สายกระสุน ครับ เรียนเชิญท่าน สท.คำสิงห์  เมืองเจริญ 
ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านค่ะ ในเรื่องของร่องน้ำเหม็น อยู่บริเวณบ้านของ 
คุณพ่อสมยง ส่งกลิ่นเหม็นมาก ซึ่งส่งกลิ่นตั้งแต่หน้าฝนแล้ว ขอฝากให้ดำเนินการด้วย
นะคะ ขอบคุณค่ะ 
 
ขอบคุณท่าน สท.คำสิงห์ เมืองเจริญ ครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะให้ ผอ.ปราโมทย์ ดาทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้ตอบคำถามใน
เรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสนมเรียนเชิญ ครับ  
 



 ~ ๓๓ ~  
 

 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสาภฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้
ที ่เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครับ สามารถทำได้ครับ แต่ต้องอยู ่ในบริบท
ยุทธศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ด้วย นะครับ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ ที่จะแก้ไขปัญหา ขอนำเรียน
เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน ผอ.ปราโมทย์ ดาทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ได้ผ่านมา เรียนเชิญครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ ขอบคุณครับท่านประธาน ก็คงจะไม่มีอะไรพูดมากนะครับ เราก็ได้
พูดได้ข้อเสนอมากมายในช่วงต้นแล้ว อย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกๆ ท่านนะครับ ไม่ว่า
จะเป็นท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทุกหน่วยงานที่
ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ทำให้องค์กรของเราประสบผลสำเร็จมาจนสิ้นสุด
ปีงบประมาณนี้ ก็ขอขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ซึ่งเราได้ประชุมกันมาตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. จนถึงบัดนี้ทาง
สภาเทศบาลตำบลสนมก็ได้พิจารณาเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว
ผมขอปิดการประช ุม สภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที ่  ๔ ประจำปี            
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ จึงขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น. 
 

(ลงชื่อ).พ.จ.อ.........................................................เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม  
                 (ปราโมทย์  ดาทอง)  

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่ ...................................................................................            

 

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอำนวย  แสงกล้า) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 



 ~ ๓๔ ~  
 

 
 
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
              (นายอวยชัย  แสงกล้า) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 

 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม  
                       (นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
                          (นายประวิท  สุธรรม) 

           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
                        (นายอินทจักร  ศิลาอ่อน) 
           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 

 
 

/(ลงชื่อ)... 
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                         (นางนิลพัตรา  สอนดี) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 

 
 



 ~ ๓๕ ~  
 

 



 ~ ๓๖ ~  
 
 


